

GIÁ BÁN: ĐÔNG PHÁP, NGOẠI QUỐC. Bảng giá bán chi tiết theo khu vực và thời gian.

TIẾNG-DÂN

La Voix du Peuple 聲 民. Mỗi tuần xuất bản hai kỳ: thứ tư và thứ bảy.

Người giữ được lời nói mình mới mong giữ được hạnh phúc.

PHẢI CÓ PHƯƠNG PHÁP GÌ CHỮA BỆNH «Hay quên»

Mời rồi nhũn chủya Tồng tuyên cả dân biểu ở Bắc kỳ... Hay quên thế nào? Họ nói: Thường khi trước ngày đầu tiên, nhiều ông tuyên bố chương trình vì dân vì nước...

CHUYỆN ĐỜI

Lại chuyện đi tu. Có một lần tôi là nói đến chuyện tại giáo, mà hình như đã làm cho nhiều người phải trách lời lắm. Thời tinh tôi cũng lấy làm hối hận, vì tôi cũng chuyện tôn giáo...

Hội đồng xét việc xuất cảng bắp ở Bắc-kỳ

Sáng hôm 7 Juin, hội đồng xét việc xuất cảng bắp do quan Thống sứ Bắc-kỳ cử, đã họp tại phủ Thống sứ. Trong hội đồng này chia ra làm 2 tiểu ban: một tiểu ban xét về việc cấp và đồng bắp thế nào cho tiện, một tiểu ban xét về cách làm cho bắp khỏi mốc mọt.

Có phải là cái bóng lừa cuối cùng của hội Quân-súc chăng?

Pháp Đức đối lập - Anh Pháp bất hòa - Thủ đoạn nước Ý - Pháp Nga tiếp cận. Sau Nhật Đức sắp lung bước ra thì hội Quốc liên nó cũng ngả xù, không đứng vững được...

THƯ SANG GIẾT NGƯỜI

Hiện như cơ khí giết người, do hóa học chế ra, như các loại độc đạn, có làm như kỳ diệu. Nay có thư đơn «sang giết người» lại càng ghê hơn.

Một tờ báo ở Paris có đăng tin: Lần đại chiến thứ hai, cuộc bon thun nhau chỉ tại vận dụng thư sang giết người kia, nên cáo trước cho bộ lục quân và hàng không quân biết trước mà đề phòng...

Đi bắt thuốc phiện lậu MỘT NGƯỜI THƯƠNG CHÁNH VÀ 1 NGƯỜI ĐIEM CHỈ BỊ BẮN CHẾT

Bắc-kỳ. - Lúc 4 giờ 30 chiều 9 Juin, tại rừng Bắc-nồi, huyện Chi linh (Hải dương) có xảy ra vụ một bọn khách buôn thuốc phiện lậu bắn chết 1 viên đội thương chánh và 1 người điem chỉ.

KHO CHUYỆN

Quan Thống sứ Tholance hôm 9 Juin đã ký nghị định ưng chuẩn việc ban phát thư viện Dân biểu Bắc-kỳ (vị tự xin rút 10% tiền phụ cấp).

SỐ TIỀN GÌ GIÚP CỤ PHAN-BỘI-CHÂU

Bản báo có tiếp được thư và mandat 65\$00 của ông chủ báo Đức-Nhà Nam ở Saigon gửi ra, nhờ chuyển giao lại cho cụ Sao Nam.

CÙNG BẠN ĐỌC - GIẢ

Thưa các Ngài, Các ngài kính tế không hoàng hiện nay, nhà báo và nhà in không tránh khỏi các khó khăn chung đó, tất cả các Ngài đã thừa hiểu.

VẠN-VĂN

Trò đời. Dĩ cười dĩ khóc lại thêm thương, Ai khéo bày ra làm tựa đàng. Thì nói rồi tái tay chánh trị, Trở lên làm một khách văn chương.

